



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานลูกเสือจังหวัดและลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้

๑. สถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิไปเข้ารับการคัดเลือก ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังนี้

วันพุธ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง	รายการ	วัน/เวลา	สถานที่
เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี	สอบสัมภาษณ์	เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจกษะภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือก ต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ให้ครบถ้วน

๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือก ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

๔. การแต่งกายในวันสอบ สุภาพสตรี : แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย สวมกระโปรง ไม่สวมเสืยัด สวมรองเท้าคัทชูที่ไม่เปิดปลายเท้าและไม่เปิดส้นเท้า สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อคอปก กางเกงสแล็ค สวมรองเท้าคัทชูที่ไม่เปิดปลายเท้าและไม่เปิดส้นเท้า ผู้ใดแต่งกายไม่สุภาพจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเสอศักดิ์ รัชณาการ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	ลำดับที่สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๐๐๑	นางสาวฐิติมา แก้วอาร์ตัน	ห้องสัมภาษณ์
๒	๐๑๐๐๒	นายวรวัชร กลิ่นม่วง	ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักษะภักดี
๓	๐๑๐๐๓	ว่าที่ ร.ต.หญิงเปรมจิต ทองทิพย์	สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑
๔	๐๑๐๐๔	นายพรศักดิ์ สุรินราช	
๕	๐๑๐๐๕	นางสาวสุภาพร ฤกษ์วิเศษ	
๖	๐๑๐๐๖	นายชลชัย ชุมทอง	